

Paparating ang pondo para sa mga bagong bus sa paaralan

Setyembre 08, 2023 [Mga katanungan sa media](#)

Ang isang bagong inisyatibo ay magpapahintulot sa mga lupon ng paaralan na bumili ng mga bus at palawakin ang mga serbisyo sa transportasyon sa mas maraming mag-aaral sa Alberta.

Upang mapabuti ang sistema ng transportasyon ng mga mag-aaral, hanggang sa \$20 milyon sa hinaharap na pagpopondo ay makukuha ngayon ng mga lupon ng paaralan na namamahala sa kanilang mga grupong transportasyon ng mga mag-aaral. Ang mga pondong ito ay inaasahang susuporta sa pagbili ng hanggang sa 115 mga bagong bus.

"Ang konserbatibong pamahalaan ng Alberta ay gumagawa ng tunay at praktikal na mga hakbang upang tulungan ang mas maraming mag-aaral na makahanap ng transportasyon. Sa pamamagitan ng mga paunang pondong ito, ang ilang mga pangkat ng paaralan ay maaaring mas maagang makakabili ng mas maraming mga bus at makatutulong na makakarating ang mga bata sa paaralan. Ito'y makakatulong na dumami ang mga batang sumasakay sa mga bus ng paaralan, mabawasan ang mga oras ng pagsakay at maka-ipon ng pera ang mga pamilya ng Alberta."

Demetrios Nicolaidis, Ministro ng Edukasyon

Ang programa sa paglalaan ng pondo para sa mga bus ng paaralan ay bahagi ng mas malaking pagkilos na isinasagawa ng pamahalaan ng Alberta upang pagbutihin ang sistema ng transportasyon ng mga mag-aaral. Ang badyet 2023 ay nagpapataas sa pondo ng mga transportasyon ng mag-aaral ng \$414 milyon sa susunod na tatlong taon upang bigyang-daan ang mga pagbubuti sa sistema.

Ang isang-taóng inisyatibo ay itinatag bilang isang pinabilis na programa, na nagdadala nang pasulong ang pagpopondo ng lalawigan mula sa mga taon sa hinaharap, kaya maaaring ito ay maaaring gastusin ngayon kung kailan ito ay kinakailangan. Makikita ng mga tumatanggap ang naunang pagbabayad na makikita sa mga hinaharap na mga paglalaan ng pondo, na ipapamahagi ng mahigit ng 10 taon.

Ang mga pataas ng pondo ay magpapahintulot sa mga lupon ng paaralan na magdagdag ng karagdagang mga ruta ng bus upang suportahan ang pagtaas ng pagsasakay dahil sa mga pamantayang pagiging karapat-dapat ng transportasyon ng pagbabago na magiging epektibo sa Setyembre 1, 2024. Ang mga pagbabagong ito ay mangangahulugan ng karagdagang 80,000 mga mag-aaral na magiging karapat-dapat para sa mga serbisyo sa transportasyon ng paaralan. Sa mga mag-aaral na ito, 47,000 na kasalukuyang nagbabayad ng mga bayarin sa transportasyon ang magiging karapat-dapat para sa pagsaklaw sa lalawigan, na ang mga magulang at mga pamilya ay makakatipid ng mahigit sa \$20 milyon.

Ang mga lupon ng paaralan na interesado sa paggamit ng pondo ay dapat magsumite ng kanilang aplikasyon sa sandaling makumpirma nila ang kanilang mga plano sa pagbili ng bus. Ang mga aplikasyon ay ipoproseso ng departamento habang tinatanggap sila. Ang huling araw ng aplikasyon ay Oktubre 31.

Mabilis na mga katotohanan

- Ang mga bagong bus ng paaralan ay inaasahang magkakahalaga ng halos \$170,000 bawat isa.
- Dalawampu't apat sa 63 mga lupon ng paaralan (38 porsiyento) bahagya o ganap na nagpapatakbo ng kanilang sariling grupong bus ng paaralan at maaaring maging karapat-dapat para sa paunang pagpopondo upang bumili ng mga bus ng paaralan.

Mga kaugnay na balita

- [Mas ligtas, mas abot-kayang transportasyon ng paaralan](#) (Marso 14, 2023)